



**Cảm Nghĩ về Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhân
Thánh Thất Cao Đài Nashville, Tennessee
Ngày 20 & 21, tháng 4, 2019**



Ngày 18 tháng 9, 1926 (13 tháng 8 năm Bính Dần),

Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết
Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Giáo Đạo Nam Phương

Các con, Thầy đã lập thành Thánh Thất; nơi ấy là nhà chung của các con; biết à.
Thầy lại quy Tam Giáo lập thành Tân Luật, trong rằm tháng mười có Đại hội cả Tam Giáo nơi Thánh Thất. Các con hay à!
Sự tế tự sửa theo "Tam Kỳ Phổ Độ" cũng nơi ấy mà xuất hiện ra; rõ à!
Thầy nhập ba chi lại làm một là chủ ý quy tụ các con trong Đạo Thầy lại một nhà, Thầy làm cha Chưởng quản, hiểu à!

Thánh giáo Đức Chí Tôn cũng đã dạy rằng: " Thầy khuyên các con nhớ hoài rằng Thầy của các con là Ông Thầy Trời, nên biết một Ông mà thôi, thì đủ, nghe à !

Thầy thường nói với các con rằng Thầy là Cha của sự Thương Yêu. Do bởi thương yêu, Thầy mới tạo thành thế giới và sanh dưỡng các con. Vậy thì các con sản xuất nơi sự thương yêu, các con tức là cơ thể của sự thương yêu (Sự Thương Yêu, lời dạy của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, TNHT).

Ấy vậy, sự thương yêu là giếng bảo sanh của Càn Khôn Thế Giới. Bởi thương yêu mà vạn loại hòa bình, Càn Khôn an tịnh, mới không thù nghịch nhau, không thù nghịch nhau mới không tàn hại nhau, không tàn hại nhau mới giữ bền cơ sanh hóa.

Thầy vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh Đạo Thầy. Đạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng ganh gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày sau sẽ rõ thấu ý muốn của Thầy:

Vào vòng huynh đệ khá thương nhau,
Một đức trời hơn một phẩm cao.
Quyết chí Thiên Đường mau bước tới,
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.

Các con phải hiểu rằng: Thầy, là huyền diệu thế nào? Cách dạy, Thầy buộc tùy thông minh mỗi đứa mà dạy.

Thi hành cho đúng luật thương yêu,
Thầy dặn dò con trước đã nhiều,
Cái khổ của người con ước vọng,
Buồm trương ngược gió phải theo chiều

Thầy khai ĐẠI ĐẠO với công cuộc an định nhơn loại cứu rỗi quần sinh. Còn kẻ nghịch cơ sanh hóa là ai? Là Quý vương đó. Quý vương vốn là tay diệt hóa, cũng như có sông của Thầy, ắt phải có chết của Quý vương.

Quý vương lấy cơ thể nào mà tàn hại các con? Ấy là sự ghét. Vì ghét nhau, vạn loại mới nghịch lẫn nhau, nghịch lẫn nhau mới tàn hại lẫn nhau. Mà tàn hại lẫn nhau là cơ diệt thế.

Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương yêu nhau, thì cũng chẳng đặng ghét nhau.

Đông Đạo đã viết nhiều bài về cảm nghĩ trong ngày Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhân Thánh Thất Cao Đài Nashville, do đó bài này chỉ ghi lại vài hàng với tấm chân tình, hoạt động giữa các tổ chức Đạo, các tín đồ Cao Đài đầy nhiệt tâm đến tham dự và ủng hộ Lễ An Vị Thánh Thất Nashville.

Vài tháng trước ngày Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhân Thánh Thất Cao Đài Nashville, tiểu bang Tennessee, Hiền huynh HT Huỳnh Văn Bót, Cố Vấn Thánh Thất Nashville và Hiền đệ CTS Sinh Cẩm Minh (đại diện BTS) đã liên lạc huynh QS Nguyễn Ngọc Dũ, TQN/BTĐHN thông báo để ủng hộ cho ngày Lễ An Vị. Huynh QS Dũ đã không ngần ngại, nhận lời ngay. Huynh QS Dũ liền thông

báo tin vui này đến Hội Đồng Cố Vấn và các chức sắc trong BTĐHN.

Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại các vùng và các tiểu bang ở Hoa Kỳ, các vị QS, HT ở Hoa Kỳ và hải ngoại, các vị Ban Đại Diện BTĐHN ở Âu Châu và Úc Châu và các đồng Đạo khắp nơi đều được thông báo đầy đủ tin vui mừng này trong các phiên họp của BTĐHN hoặc qua Bản Tin Thế Đạo. Các chức sắc trong Ban Thế Đạo Hải Ngoại rất cảm động, âm thầm bắt tay vào công việc ngay để giúp đỡ, chia xẻ phần nào “cực khổ, hy sinh” mà Hiền huynh HT Huỳnh Văn Bót, hiền đệ CTS Minh và Bàn Trị Sự Thánh Thất Nashville đã và đang hai vai nặng gánh lấy để lo xây “ngôi nhà chung” cho đồng Đạo, một cái Thánh Thất nho nhỏ ở thị trấn Smyrna, ngoại ô thành phố Nashville, một nơi “thanh khiết” để thờ cúng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng.

Thánh Thất Nashville Tennessee tọa lạc tại thị trấn Smyrna, ngoại ô thành phố Nashville, thuộc Rutherford County bang Tennessee. Theo Cuộc Kiểm Tra Dân Số năm 2013 Thị trấn Smyrna có số dân là 43,063.00 người và theo US News & World Report thì Myrna là một trong những nơi ở tốt nhất cho người về hưu.

Đến Thánh Thất Nashville chiều thứ bảy ngày 20-04-2019 (mưa vừa tạnh, đất còn ướt, tối lại lạnh), đã thấy các vị chức sắc BTĐHN, HCD, BTS đại diện các tổ chức Cao Đài ở hải ngoại, đồng Đạo, , v.v...không ngại đường xa, đã có mặt tại đây rồi. Họ đến đây từ khắp nơi trên mảnh đất Hoa Kỳ: từ miền Tây Bắc (Washington), Oregon, miền Tây (California), miền Đông (Virginia);miền Nam (Texas, Alabama, Georgia, Louisiana), miền Trung (Arkansas, Kansas), miền Đông Bắc (Massachusetts), miền Bắc (Michigan, Ohio, Tennessee, Kentucky), và nhiều nơi khác như Houston (Synott), San Antonio, Austin, Mountain View (nếu thiếu sót, xin thành thật xin lỗi). Cũng nhận thấy các đại diện Tôn Giáo, Ban Nhạc Lễ, Đồng Nhi từ Thánh Thất Cao Đài California và Thánh Thất Wichita, Ban Phước Thiện (đã gánh vác một vai trò quan trọng trong buổi Lễ An Vị). Một điều rất cảm động là sự hiện diện của các huynh tử, đệ, muội và các em nhỏ (mần non tiếp tục phổ truyền nền Đại Đạo trong tương lai) trong tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại. Nhớ lại lời Đức Chí Tôn đã dạy (TNHT):

Sum vầy các sắc, các con nhà ,
Dầu phải sang hèn cũng một cha .
Nương dựa con tua vầy hiệp bạn ,
Đường đời cũng thế chẳng bao xa

Tất cả hình ảnh trên đã nói lên tinh thần "đoàn kết, yêu thương" và vai trò quan trọng của các tín đồ Cao Đài ở hải ngoại trên đường phổ độ Đạo của Đức Chí Tôn đến tất ỨC NIÊN.

Theo chương trình Đản cúng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng đã được cử hành vào giờ Tý, 12 giờ đêm Âm Lịch 17/03 năm Kỷ Hợi (DL 21/04/2019), trong không khí ấm cúng, trang nghiêm, long trọng, đầy tình yêu thương, và có khoảng trên 200 đồng Đạo đã tham dự.

Đản cúng diễn ra với gần như đầy đủ các nghi Lễ Đạo với Ban Nhạc Lễ và đồng Nhi đến từ Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Cao Đài California. Và dù diện tích nơi quỳ lạy quá chật hẹp chỉ có thể chứa khoảng 20 người nên số người tham dự quá đông đứng chật trong và ngoài Thánh Thất, không còn đường đi tới lui nhưng đản cúng vẫn tiến hành rất trật tự, trang nghiêm và yên tĩnh.

Đàn cúng chấm dứt vào lúc 1.30 AM ngày 21-4-2019.





Sáng ngày hôm sau chủ nhật 21-4-2019, mới 7.00 AM đồng đạo đã tụ tập tại khuôn viên Thánh Thất trước là để gặp đồng đạo từ các nơi đến để trò chuyện, đàm đạo, thăm hỏi, dùng điểm tâm và sau đó tham dự Lễ Tế Chiến sĩ Trận vong cử hành vào lúc 9.00 AM cũng tại căn nhà trước Thánh Thất. Trong khi chờ đợi vào hội trường dự Lễ, chức sắc Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã tiếp đón phái đoàn Tu viện Pháp Vũ Phật Giáo gồm có Thượng tọa Thích Tâm Thanh và 1 Tu Sinh cùng một số Phật Tử.



Lễ Tế Chiến sĩ Trần vong đã cử hành đúng thời gian ấn định và CTS Sinh Cẩm Minh đã chủ lễ và hơn 100 đồng đạo đã tham dự Lễ một cách trang nghiêm. Buổi Lễ đã chấm dứt vào lúc 10.15AM





Lễ An Vị đã được tổ chức ngày hôm sau, chủ nhật lúc 10:30 sáng tại Hội Trường. Đồng Đạo và đại diện các tôn giáo đã tham gia rất đông đảo, một số phải đứng vì không có chỗ ngồi. Trong buổi lễ, CTS Sinh Cẩm Minh đã nói lên cái “duyên” và tấm chân tình Đạo, đã tâm tình tại sao có sự hiện hữu của Thánh Thất Nashville ngày hôm nay. HT Bớt (Cổ Vấn) đã phát biểu “Do nơi tâm của đồng đạo, nên quá trình xây dựng Thánh thất, từng bước đã hình thành từ Ấp Đạo rồi Hương Đạo, rồi có Chức Việc BTS”. Trên khán đài, đại diện các tổ chức Đạo, đứng chung vai nhau và từng vị phát biểu cảm nghĩ chân tình của mình, của đơn vị mình trong ngày Lễ An Vị Thánh Thất Nashville này.

Trong dịp này, trên khán đài QS Nguyễn Ngọc Dũ, TQN/BTĐHN đã phát biểu “theo Luật Yêu Thương của Đức Chí Tôn dạy, BTĐHN hoạt động trong tinh thần phát triển Đạo, sẵn sàng tương thân, tương trợ với các cơ sở Đạo ở hải ngoại...”. QS Dũ đã trao một món quà lưu niệm đến Thánh Thất Nashville “Bức Hình Tam Thánh” và CTS Minh, đại diện Thánh Thất Nashville đã nhận và cảm ơn Ban Thế Đạo Hải Ngoại.





Sau phần Lễ An vị là đến phần Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại công bố việc thành lập Đại Đạo Thanh Niên Hội Nashville TN và trao cờ Hội cho Thanh Thiếu Niên Đại Đạo hiện có khoảng 30 em trên khán đài. Đây là một ngày vui cho các thanh thiếu nhi Đại Đạo tại Nashville vì kể từ nay các em có đoàn thể để sinh hoạt, học tập và sau này đi sinh hoạt với các bậc đàn anh ở các nơi khác ở hải ngoại. Đặc biệt là số người tham dự Lễ an vị Thánh Tượng và Lễ Ra mắt Đại Đạo Thanh Niên Hội Nashville rất đông, có khoảng trên 200 vị và các Trưởng lãnh đạo Đại Đạo Thanh Niên Hội đến Nashville cũng rất đông. Hiện diện chúng tôi thấy có các Trưởng, các Huynh, Đệ, Muội như Hồ Tấn Phước (tự Hồ Thi, Trần Chí Dũng, Ngô Thiện Đức, Hoa Võ, Đỗ Hải, Huỳnh Tú, Huỳnh Hà (xin lỗi không nhớ Họ), Trương Công Lý, Phạm Huấn, . . .vv





Sau buổi lễ, đồng đạo, quan khách cùng nhau dùng bữa trưa chay thân mật và có dịp trao đổi tâm tình. Sau bữa ăn trưa, đồng Đạo bịn rịn, quyến luyến chia tay nhau ra về...

Nhận thấy, trong Lễ An Vị này, ba tổ chức quan trọng của Đạo là Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Hành Chánh Đạo (ban Phước Thiện), Đại Đạo Thanh Niên Hội, đã có dịp trò chuyện, tâm tình (mặc dù thời giờ quá ngắn) cùng bắt tay nhau trong tình yêu thương để lo phát triển Đạo Thầy. Trong tương lai, với tất cả niềm tin, trong tinh thần đoàn kết, chuyện "phổ đạo" ở hải ngoại sẽ dễ dàng hơn.

Đường đi còn dài và nhiều khó khăn, nhưng niềm tin Đại Đạo vượt lên cao, trên tất cả... Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Hành Chánh Đạo và Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại với sự ủng hộ của đồng Đạo, hoạt động chung nhau như "Kiềng Ba Chân" thì vững vàng vô cùng. Thử nghĩ nếu Hành Chánh Đạo lo đưa các môn non Đạo vào hoạt động trong Đại Đạo Thanh Niên Hội, rồi Hành Chánh Đạo giới thiệu các em với đủ điều kiện vào Ban Thế Đạo Hải Ngoại, rồi tương lai tùy cơ các em lo lập vị trong cửa Đạo thì hay quá....

Một lời cuối cùng là chúng tôi không quên cảm ơn Trưởng Ngô Thiện Đức, một MC nhiều kinh nghiệm đã điều khiển chương trình buổi Lễ rất hoàn hảo đã đem lại cho Buổi Lễ sự thành công vượt bậc và những Huynh Tỷ Đệ Muội đã ngày đêm lo lắng cho chúng tôi và đồng đạo bữa ăn trong 2 ngày Lễ tại Thánh Thất cùng những Huynh Tỷ Đệ Muội đã giúp Thánh Thất đón tiếp chúng tôi và đồng đạo từ phi trường về Thánh Thất và ngược lại, từ Thánh Thất đến khách sạn, nơi nghỉ và ngược lại . . . Những ân tình này biết đến bao giờ chúng tôi trả lại được, chỉ còn có cách là ghi lại trong lòng.

Và cuối cùng chúng tôi cũng không quên cảm ơn các HH Bớt, Sinh Cẩm Minh, Phạm Huân, Võ Toàn, Võ Độ, Bình, Dũvv . . . đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình về lịch sử thành lập Hương đạo Nashville TN cùng những hình ảnh liên quan đến 2 ngày Lễ An vị. Nếu không có sự giúp đỡ quý báu của quý Hiền Huynh, chúng tôi không thể nào hoàn thành được bài viết và hình ảnh tóm lược này.



Tóm lại, để thay lời kết, chúng tôi xin trích bài thơ Đức Chí Tôn dạy năm 1926:

“Mỗi Đạo từ đây rón vẹn gìn,
Tu là khổ hạnh khá đĩnh ninh.
Lòng thành một tấm Trời soi thấu,
Gương sáng nghìn thu nguyệt chiếu minh.
Gai gốc lần đường công trước gắng,
Thành thời có lúc buổi sau dành.
Vòng trần chín nổi từ đây dứt,
Công quả tua bền độ chúng sanh.”

Cầu Nguyễn Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban Hồng Ân và Bình An cho tất cả đồng Đạo.

Trân Trọng,
QS Nguyễn Ngọc Dũ
QS TS Nguyễn Thanh Bình
Ban Thế Đạo Hải Ngoại

THÔNG BÁO

Bản Tin Thế Đạo (phổ biến qua email) và Tập San Thế Đạo (phát hành 3 tháng 1 số) xin thông báo:

- *- Quý Cơ sở đạo có nhu cầu phổ biến tin tức sinh Hoạt Đạo - Chúc mừng - Phân Ưu,
- *- Quý đồng đạo có nhu cầu biết về Tin tức Đạo sự

Xin vui lòng gửi email về chúng tôi banthedao@comcast.net, chúng tôi rất hân hạnh và sẽ sắp xếp để đăng tải, phổ biến.

Trân trọng

Bản Tin Thế Đạo & Tập San Thế Đạo

ĐỌC - CỒ ĐỘNG - YẾM TRỢ
BẢN TIN THẾ ĐẠO
TẬP SAN THẾ ĐẠO
XIN THÀNH THẬT CẢM ƠN

MỘT NIỀM VUI KHÓ QUÊN (HT Võ Ngọc Độ)



Thường khi chúng ta thực hiện một chuyến du lịch, sau đó những hình ảnh đẹp nó vẫn còn lưu lại trong tâm khảm một thời gian, rồi cũng từ từ phai theo thời gian năm tháng.. Nhưng chuyến đi tham dự Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhân vừa rồi, đến Thánh Thất Nashville bang Tennessee vào ngày 21 tháng 4 năm 2019, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.

Tiểu đệ nhận được thiệp mời từ Huynh Chánh Trị Sự Thánh Thất Nashville, là chuẩn bị ngay cho chuyến đi tham dự. Rồi tiểu đệ cũng biết Huynh CTS Nguyễn Hữu Trường Thánh Thất Atlanta cũng nhận được thiệp mời,

Sau đây, Tiểu đệ xin vợi ghi vài cảm nghĩ lần hành trình chuyến đi tham dự:

1/ Tóm tắt sự chuẩn bị của phái đoàn đồng đạo TT Atlanta đi tham dự lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhân tại Thánh thất Nashville TN:

Huynh CTS Nguyễn Hữu Trường phổ biến thiệp mời, đồng đạo ai nấy đều vui mừng, không khí háo hức của bà con đồng đạo, nào bàn tán, nào hỏi han nhau huynh tỷ kỳ này có đi Nashville không, đệ muội kia có tham dự không, các cháu thanh thiếu niên có đi không, dự tính nấu món này món nọ, và mua thứ gì để đem theo ủng hộ cho TT Nashville TN, một Thánh thất gần như Thánh Thất kết nghĩa.....

Tiểu đệ sinh hoạt với đồng đạo ở đây mấy chục năm qua, cứ mỗi lần có dịp đi đến Thánh Thất nào tham dự lễ, thì không khí nhộn nhịp có vẻ khác hẳn lên. Đặc biệt để chuẩn bị cho lần đi Nashville kỳ này rầm rộ hẳn lên. Lý do rất là dễ thương, ngoài tình cảm yêu mến, giúp đỡ lẫn nhau ra, Thánh Thất Atlanta như là Thánh Thất đàn anh, người đi trước có nhiệm vụ hướng dẫn Thánh Thất Nashville TN mới vừa tạo lập nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng, tình cảm như là hai Thánh Thất kết nghĩa tình huynh đệ.

Theo chương trình đã bàn về chuyến đi ngày 21-4-2019, như kết quả buổi họp quyết định. Phái đoàn đi bằng 5 hay 6 chiếc xe Van, mỗi xe chở 7, 8 người, tất cả khởi hành khoảng 5 giờ sáng, dự trù đến Nashville khoảng 9 đến 10 giờ, và nghỉ ngơi sửa soạn kịp giờ Ngọ hành lễ An Vị. Theo Huynh CTS Trường cho biết có khoảng trên 40 đồng đạo đi tham dự.

Nhưng tin tức mới nhận được vào sáng thứ bảy 20-4-19 lễ An Vị sẽ hành lễ vào giờ Tý lúc 12 giờ khuya ngày 20-4-2019, thay vì vào giờ Ngọ ngày Chúa Nhật 21-4-2019. Nhận được thông báo thay đổi, tuy đột ngột và bất ngờ, nhưng ai nấy đều quyết tâm cho chuyến “Hành Hương” không vì bị trở ngại tý đỉnh mà nhụt chí. Có khoảng 40 người khởi hành khoảng 4, 5 giờ chiều thứ bảy, họ đến kịp giờ lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhân vào giờ Tý. Số còn lại sáng sớm ngày hôm sau có thêm mấy chiếc xe nữa đến, nâng tổng số đồng đạo Thánh Thất Atlanta đến Nashville là khoảng 50 người, tất cả đều có mặt trước giờ cúng Cửu Huyền và Chiến Sĩ Trận Vong.

2/ Quan cảnh và sự sinh hoạt:

Theo số lượng từ Ban Tổ Chức cho biết có tất cả khoảng 20 cơ sở Đạo và Ban Thế Đạo Hải

Ngoại, như tổ chức Đạo các địa phương Hương Đạo Tộc Đạo khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên Đại Đạo Hải Ngoại. Tổng cộng gần 300 đồng đạo có mặt tham dự lễ An Vị Thánh Tượng tại Thánh Thất Nashville. Tất cả đều chia sẻ lẫn nhau với niềm vui hân hoan, tay bắt mặt mừng vừa là tình đồng Đạo vừa là tình đồng hương, trong hoàn cảnh sống tha hương ở xứ người.

Tất cả các phái đoàn, phái đoàn đồng người nhất có lẽ là Thánh Thất Atlanta GA, phái đoàn ít người là năm bảy người. Đồng Đạo đến tham dự đều mang theo cùng một niềm vui mà ai nấy đều nghĩ sẽ không bao giờ quên được, vì vừa là thực hiện phương Thế Đạo của những người cùng chí hướng tu hành, lập công bồi đức, tụng Thiên Đạo lo xây dựng nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng. Đồng đạo về đây dù là hàng phẩm vị nào cũng đều là con cái của Đức Đại Từ Phụ, Đức Đại Từ Mẫu và tất cả Huynh Tỷ Đệ Muội đến đây đều thuộc lòng lời của Thầy dạy:

“Từ đây nòi giống chẳng chia ba
Thầy hiệp các con lại một nhà
Nam Bắc rồi cùng ra ngoại quốc
Chủ quyền chơn Đạo một mình ta” (ĐCT)

Hôm nay lại thêm hột giống Thầy gieo ở Nashville TN, và hột giống tốt của Đức Chí Tôn ấy nay đã đến hồi nảy mầm vươn lá....

Theo trao đổi với HH Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt hiện là Cố vấn Bàn Trị Sự Thánh Thất cho biết, vùng Nashville này có trên dưới 20 gia đình đạo, phát triển Đạo bằng cách cúng dây chuyền Liên gia, rồi đến lập Ấp Đạo, rồi cùng đứng tên mua khoảnh đất trên đó đã có ngôi nhà và phải mất mấy tháng lo tu sửa, chỉnh trang cho tươm tất để chuẩn bị cho buổi Lễ An Vị Thánh Tượng hôm nay.

Bước vào Chánh điện, thấy Khang trang, Thiên bàn thờ Đức Chí Tôn rất uy nghiêm, Thần lực hiện rõ nét, quyện với lời kinh tiếng nhạc cúng, khi trầm khi bổng lại tăng thêm phần huyền bí, linh thiêng của mỗi Đạo Trời mà Đức Chí Tôn đã sáng lập vào năm Bính Dần 1926.

Nơi hội trường để chuẩn bị cho lễ khai mạc vào khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày 21-4-2019, quan khách, đồng đạo đã ngồi kín ghế đã sắp sẵn. Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ CTS Sinh Cẩm Minh phát biểu đầu tiên. Lời phát biểu của Huỳnh CTS Minh đượm vẻ chân thành, đầy xúc động của một con người nhiệt huyết, giàu Tâm Đạo, mang nặng hoài bão tạo lập được nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng. Hôm nay như một phần nào mãn nguyện, ai nấy trong hội trường đều xúc động và tin tưởng ở Huỳnh Minh một vị CTS trẻ tuổi, và cùng ngưỡng mộ đồng đạo ở đây đầy lòng nhân ái và vững đức tin nơi Thầy Mẹ Thiêng Liêng.

Quý Huynh Tỷ đại diện cơ sở đạo về tham dự lễ được Ban Tổ Chức mời lên sân khấu như Chánh Trị Sự các Hương Đạo, các Quyền Đầu Tộc Đạo, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, các Ban Đại Diện Ban Thế Đạo Hải Ngoại ở các tiểu bang. Tất cả đứng trên khán đài trước cử tọa đã thể hiện sự đoàn kết, dù cơ sở Đạo của huynh ở hướng Nam, dù cơ sở Đạo của Đệ ở miền Bắc, dù Tỷ hành Đạo bên Hành chánh Đạo, dù Huynh hành Đạo bên Ban Thế Đạo Hải Ngoại, tất cả đều hành Đạo với mục đích xiển dương Đạo Thầy, phát triển Đạo Thầy nơi hải ngoại và phổ độ chúng sanh.

Đặc biệt là lời phát biểu của HH QS Nguyễn Ngọc Dũ Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã nói lên mục đích của Ban Thế Đạo là luôn luôn yểm trợ các cơ sở Đạo trong tinh thần huynh đệ hòa ái, tương kính lẫn nhau để tất cả các cơ sở Đạo ở hải ngoại cùng liên kết gắn bó với nhau trong nhiệm vụ mở mang mỗi Đạo Trời.

Rầm rộ là Đoàn Thanh Thiếu Niên Đại Đạo Thánh Thất Nashville gồm gần ba mươi cháu từ 5 tuổi đến 19-20 tuổi. Đây là thế hệ kế thừa, là mầm non của Đạo. Nhìn thấy Đoàn Thanh Thiếu Niên ra mắt, ai nấy cũng đều cảm động vì quá vui, quá tin tưởng cho cơ Đạo trong tương lai tại hương Đạo Nashville bang Tennessee.

3/ Vài cảm nghĩ lưu lại trong tâm Tiểu Đệ.

Sau 2 giờ chiều ngày 21-4-2019, các phái đoàn lần lượt lên xe ra về, tạm biệt Thánh Thất Nashville, tạm biệt những bạn Đạo qua hai ngày hội ngộ. Tiểu đệ bất chợt nhớ lại mấy câu thơ trong bài thơ “Lời Tiên Tri của Thầy” của Yên Hà:

“ Cao Đài Hải Ngoại nơi kết hợp
Con cái Chí Tôn ở xứ người
Thương Thầy mến Đạo con tai biến
Hội Thánh oai nghiêm lúc mất quyền”

Chỉ còn tình thương yêu Huynh Đệ Tỷ Muội, là con cái của Đức Chí Tôn cùng che chở giúp đỡ lẫn nhau như qua mấy ngày về đây tham dự Lễ An Vị Thánh Tương đều đã thể hiện. Trên đường ra về không ai có thể ngăn được nỗi buồn vui lẫn lộn về hình ảnh sinh hoạt của một Hương Đạo vừa ít đạo hữu lại vừa thiếu thốn mọi bề, mà đã làm nên lịch sử Đạo ở hải ngoại.

Hôm nay, ngày Lễ An Vị Thánh Tương là ngày trọng đại của TT Nashville Tennessee, là ngày hoàn tất giai đoạn đầu công trình tạo dựng nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng. Xây dựng được một cơ ngơi thờ phượng khiêm tốn nhưng đượm vẻ uy nghiêm như thế này, chắc là Bàn Trị Sự và đồng đạo nơi đây vừa thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, vừa đóng góp công quả nhiều và vừa chan hòa trong tấm lòng thương Thầy mến Đạo.

Tiểu đệ thành thật ngưỡng mộ tinh thần Đạo Tâm của quý Huynh Tỷ Đệ Muội, và dưới sự hướng dẫn và trách nhiệm của Huynh CTS Minh, Bàn Trị Sự sẽ hướng dẫn đồng đạo ngày càng tiến bước trên con đường tu học. Tiểu đệ cũng ngưỡng mộ công sức của HH Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt, đã động viên, trợ lực và giúp đỡ, mới đem lại kết quả tốt đẹp như vừa trình bày trên đây. Tiểu đệ xin chia sẻ niềm vui hân hoan này với tất cả các bạn.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban nhiều Hồng Ân cho tất cả quý Huynh Tỷ Đệ Muội từ Bàn Trị Sự đến đồng đạo tại Thánh Thất Nashville Tennessee. Chuyến đi tham dự lần này làm cho Tiểu đệ có một niềm vui sâu sắc, một niềm vui khó quên.

Thân ái kính chào quý Chức sắc, Chức việc và đồng đạo Thánh Thất Nashville.
Thân ái kính chào tạm biệt tất cả các bạn xa gần.

HT Võ Ngọc Độ

NGÔI NHÀ CHA MẸ THIÊNG LIÊNG (CTS Nguyễn Thị Mỹ Nga)

Cha Mẹ Thiêng Liêng của chúng sanh là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu ở Cung Bạch Ngọc Kinh và Cung Diêu Trì Kim Mẫu là nơi Vô Vi Thượng Giới, còn Hạ Giới là cõi Hồng Trần này tức nơi Tòa Thánh Tây Ninh và Báo Ân Từ: “Đền Thánh và Đền Thờ Phật Mẫu”. Cũng như ở khắp nơi ở trong nước Việt Nam và Hải Ngoại thì gọi Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu là Ngôi nhà chung Cha Mẹ Thiêng Liêng của Nhơn Sanh là nơi các con cái và các Tín Đồ CAO ĐÀI qui tụ đến chiêm bái và tín ngưỡng, học Đạo.

Mục đích lập các Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Cao Đài ”Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” là để Hoằng hóa phổ độ chúng sanh về hình thức Tôn Giáo là phương tiện đưa nhơn sanh hướng về Đạo pháp, học và hành giáo lý cùng nhau tu tiến, lập công, bồi đức không phân biệt sắc dân, tôn giáo, nghèo giàu hay sang hèn và cũng không tùy thuộc các chúng sanh ngu muội hay thông minh cho dù là nguyên nhân, hóa nhân hay quỷ nhân, cũng đều được độ sanh và độ tử...hầu trở về cùng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống là cứu cánh của Đạo CAO ĐÀI.

Kể từ ngày Khai Đạo cho đến nay Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu đã có rải rác ở khắp nơi trên thế giới, tuy chưa được nguy nga, tráng lệ, lộng lẫy lắm, nhưng tâm thành của những nhơn sanh ,tín đồ Cao Đài nơi nào có bắt đầu xây dựng đều khởi tâm thành, ủng hộ đóng góp xây dựng từ hình thức đến nội dung nền tảng đạo đức, môi trường để lo phổ độ đó là trách nhiệm của Bàn Trị Sự, Ban Cai quản Phước Thiện, và Ban Quản trị đều có tầm ảnh hưởng rất lớn lao và quan trọng đối với nhơn sanh và đồng đạo tại các địa phương mình.

Nếu như nơi nào chưa cảm hóa được nhơn sanh và đạo hữu nơi địa phương mình trở về Tâm Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì nơi đó chưa hoàn thành trách nhiệm thiêng liêng đối với hai Đấng Phụ Mẫu Vạn Linh. Người Đạo chúng ta đều có phải trải qua bao thời cuộc bể dâu biến đổi, dầu ở bất cứ nơi đâu cũng vẫn vượt thời gian chung lo xây dựng ngôi nhà Cha Mẹ Thiêng Liêng vì đó là hình thể Đạo là thể hiện Thánh Thể của Đức CHÍ TÔN và Đức PHẬT MẪU tại thế gian này, để cho Nhơn Sanh chiêm bái và Tín ngưỡng. Thế nên người đạo chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm chung lưng đấu cật đoàn kết thương yêu chung lo cho cơ Đạo đang hồi phát triển Thánh Thể Đạo Cao Đài, Bảo Tồn Chánh Pháp, Phát huy Hoằng Khai mỗi Đạo Trời càng ngày càng tỏ rạng, sáng tỏa khắp nơi nơi, thực hiện hai câu Liễn:

“CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HÒA BÌNH DÂN CHỦ MỤC”

“ĐÀI TIÊN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN”

Chúng ta mượn phương tiện làm cứu cánh để phát huy tinh thần người Đạo Cao Đài, mượn cơ sở Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu là nơi để chúng ta chiêm bái, phụng sự Đạo Pháp, giáo hóa nhơn sanh cải ác tùng lương qui về chánh đạo, là nơi học đường, lập công quả, công phu, công trình, tức

là lập công bồi đức để phổ độ cho toàn cả chúng sanh thoát ly khổ nạn và thoát khỏi kiếp luân hồi trả vay trả để trở về ngôi xưa vị cũ của 92 ức nguyên nhân còn đang đọa lạc .

Tóm lại, Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu là ngôi nhà Cha Mẹ Thiên liêng là nơi để con cái của Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu qui tựu về để chiêm bái, tín ngưỡng, học hành Đạo Pháp, lập công bồi đức, phổ độ chúng sanh chớ không phải là nơi để mượn danh Đạo để tạo danh Đời, làm quốc doanh, quốc sự chánh trị hay là nơi lừa mị nhơn sanh đấu tranh cho mưu đồ bất chánh, làm sai Tân Luật Pháp Chánh Truyền, mà hễ là phần tử này thì là Bàn Môn Tà Đạo.

Vì thế ngôi nhà Cha Mẹ Thiên Liêng là nơi mái ấm Thiên Liêng của tình Thương Yêu và Quyền Công Chánh, Từ Bi và Bác Ái , là nơi sanh hoạt học Đạo, được nghe thuyết giảng Đạo Lý của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiên Liêng Liêng, các vị tiên khai Đại Đạo : Đức Quyền Giáo Tông, Đức Hộ Pháp, Đức Cao Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh...qua Kinh sách Thánh Ngôn, Thánh Giáo, Giáo Lý Cao Đài, Tân Luật Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định v.v... Cũng là nơi cùng nhau thi đua lập công quả, công phu tu tấn hằng giờ, hằng ngày, hằng mỗi tháng thường xuyên Ngày Rằm và Sóc Nhựt Mồng Một và các ngày Lễ Vía các Đấng Phật, Tiên, Thánh...hằng năm.

Sanh hoạt hỗ trợ tương liên nhau trên tinh thần đạo đức, vui vẻ hòa ái thương yêu nhau như con một Cha, anh em một nhà thì mới mong Giáo dân Qui thiện, Phổ Độ Chúng Sanh, quan trọng nhất là Độ Sanh và Độ Tử theo Thể Pháp và Bí Pháp của Đạo Cao Đài “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”. Như vậy mới gọi là Hành Đạo Độ Đời, thức tỉnh nhơn sanh trở về con đường Chánh Giáo của Đức Chí Tôn tức là “Con Đường Thiên Liêng Hằng Sống” đó vậy./.

Texas, ngày 26/04/2019 ÂL, 22/03/ Kỷ Hợi

CTS Nguyễn Thị Mỹ Nga Kính Bút.

**ĐỌC - CỒ ĐỘNG - YÊM TRỢ
BẢN TIN THỂ ĐẠO
TẬP SAN THỂ ĐẠO
XIN THÀNH THẬT CẢM ƠN**

Vấn Đáp Về TAM THỂ XÁC THÂN

LỜI CHÀO MỞ ĐẦU

Huyền Khanh xin kính chào quý Thính Giả.



*- Kính thưa Quý Vị, chương trình Giáo Lý hôm nay có sự hiện diện của Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo, Quyền Đầu Tộc Tộc Đạo San Diego.

*- Kính chào Hiền Huynh, xin Hiền Huynh gửi lời chào Quý Thính Giả.

*- Xin trân trọng kính chào Quý Thính Giả, cùng Quý Đồng Đạo và Đồng Hương đang xem chương trình.

Hỏi: *Xin Hiền Huynh cho biết hôm nay mình sẽ trình bày về đề tài giáo lý nào ?

Đáp: -Kính thưa Quý Thính Giả, thưa Hiền Muội, hôm nay chúng tôi xin được trình bày đề tài TAM THỂ XÁC THÂN.

Hỏi: Thưa Hiền Huynh Hiền Tỷ xưa nay chỉ nghe nói đến hai thể xác thân: Thể xác và Linh hồn. Thể xác và Linh hồn nghĩa là chỉ có 2 thể Xác thân. Sao hôm nay Hiền Huynh lại nói đến Tam Thể Xác Thân

Đáp: - Cám ơn Hiền Muội, kính thưa Quý thính giả, đúng như vậy, những người có tôn giáo và ngay cả hầu hết những người không có tôn giáo cũng đều tin rằng mỗi người chúng ta sống nơi cõi phàm trần này đều có một Linh Hồn.

Trong dân gian, người ta thường chỉ để ý đến 2 xác thân của con người, Đạo Cao Đài gọi đó là hai thể xác thân :

- Một xác thân hữu hình là Xác Phàm,
- Một xác thân vô hình là Linh Hồn.

Nhưng từ ngày Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thường gọi là Đạo Cao Đài Đức Ngài dạy cho biết : Ngoài hai thể xác thân nói trên còn có một thể xác thân nữa, bằng khí chất, bao bọc lấy xác phàm như khuôn bọc vậy. Thể xác thân này thường được gọi là **Chơn Thân**, đôi khi còn được gọi là cái *Vía* hay cái *Phách*.

Sách có câu: Phách lạc hồn kinh có nghĩa là Chơn Thân lạc mất, Linh Hồn sợ hãi, ý nói: Sợ hãi quá mức, hết hồn hết vía

Tóm lại, theo giáo lý Cao Đài, mỗi người trong chúng ta sống nơi cõi phàm trần này đều có 3 thể xác thân :

*Đệ Nhứt Xác thân là **Xác Phàm** tức xác thân phàm trần,
Đệ Nhị Xác thân là **Chơn Thần**, còn gọi là Vía hay Phách,
Đệ Tam Xác thân là **Linh Hồn**.*

1.-Xin nói qua về Đệ Nhứt Xác Thân

Đệ Nhứt Xác Thân là xác thân phàm trần do **Bà Mẹ phàm trần** ban cho, hữu hình và hủy diệt theo thời gian. Đệ Nhứt Xác Thân còn thường được gọi là: *Giả Thân, phàm thân, xác tục, nhục thể, v.v...* Xin trích một phần Câu Đối trước Thuyền Bát Nhã, có đoạn như sau :

*Nhục thể thổ sanh hoàn tại thổ.
Linh hồn Thiên tứ phản hồi Thiên.*

Ghi Chú: *Chữ Nhục có nghĩa là thịt, ví dụ : Nhục Dục là ham muốn thú vui về xác thịt, Cốt Nhục là xương thịt, nghĩa là chí thân như xương thịt dính với nhau, Nhục Thể là thân thể của con người.*

Hỏi: *-Thưa Hiền Huynh, Đệ Nhứt Xác Thân thì do Bà Mẹ phàm trần ban cho, xin Hiền Huynh cho biết Đệ Nhị Xác Thân, tức Chơn Thần do đâu mà có?

2.-Đệ Nhị Xác Thân do đâu mà có?

Đệ Nhị Xác Thân là xác thân thiêng liêng do Bà Mẹ Thiêng Liêng là Đức Phật Mẫu ban cho, bằng khí chất, bao lấy xác phàm như khuôn bọc vậy.

Những câu kinh sau đây cho biết rằng *Chơn Thần, tức Đệ Nhị Xác Thân*, là do Đức Phật Mẫu ban cho:

-Trong bài Kinh Tụng Tuần Cửu thứ Chín có câu :

*Nơi Kim Bồn vờn vờn gương chất,
Tạo hình hài các bậc nguyên nhân.*

Ghi Chú: *Hình hài các bậc Nguyên Nhân là Chơn Thần của các Đấng nơi cõi thiêng liêng. Các Nguyên Nhân ở cõi thiêng liêng chỉ có 2 thể xác thân là Chơn Thần và Linh Hồn. Khi các Nguyên Nhân đầu thai xuống cõi trần thì mới có thêm Đệ Nhứt Xác Thân do Bà Mẹ phàm trần ban cho.*

-Trong bài Kinh Tán Tụng Công Đức Điều Trì Kim Mẫu có câu :

*Lưỡng nghi phân khí hư vô,
Điều Trì Kim Mẫu nung lò hóa sanh.
Âm Dương biến tạo Chơn thần,
Lo cho nơn vật về phần hữu vi.*

Về tính chất, Chơn Thần bằng khí chất, *bán hữu hình và bất tiêu bất diệt, trừ trường hợp bị sét đánh* (gọi là bán hữu hình vì không thấy được, nhưng cũng có khi thấy được). Các Đấng Thiêng Liêng có thể nhìn thấy Chơn Thần của người phàm trần, chỉ nhìn màu sắc của Chơn Thần là các Đấng biết rõ tâm ý của người đó. Theo lời của Đức Cao Thượng Phẩm, một vị Tiên Bối đặc qu

trong Đạo Cao Đài , giảng cơ giảng dạy cho biết:

- Đối với những bậc Chí Thánh, Chơn Thần tỏa **hào quang sáng chói**,
- Đối với người thường, Chơn Thần có **màu hồng**,
- Đối với những người ô trược, Chơn Thần có **màu tím**.

Màu sắc của Chơn Thần cũng biến đổi tùy theo tâm ý của người.

Có vài trường hợp Chơn Thần có thể xuất ra khỏi Xác Phàm, khi ấy Chơn Thần có hình dáng giống Xác Phàm như khuôn in rập.

Hỏi: *-Thưa Huynh, Huynh có thể cho biết nhiệm vụ của Đệ Nhị Xác Thân tức Chơn Thần là gì không ?

3.-Nhiệm Vụ của Đệ Nhị Xác Thân

Cám ơn Hiền Muội đã gợi ý.

Chơn Thần bảo tồn sự sống cho Xác Phàm và là chủ của Thất tình Lục dục. Ngoài ra, Chơn Thần có nhiệm vụ gìn giữ xác phàm đặng trọn bước trên đường tiến hóa.

Xác Phàm là vật chất hữu hình, Linh Hồn là điểm Linh Quang vô hình. Nhờ Chơn Thần là khí chất bán hữu hình làm trung gian giữa Linh Hồn và Xác Phàm. Chơn Thần liên lạc với Xác Phàm nhờ bởi 7 dây từ khí. Chơn Thần ra lệnh cho Xác Phàm qua 7 dây từ khí này. Ngược lại, khi Xác Phàm có yêu sách gì đòi hỏi Chơn Thần thỏa mãn thì cũng do nơi 7 dây từ khí này. Nếu Chơn Thần thỏa mãn những đòi hỏi vật chất quá thấp kém của Xác Phàm thì sẽ gây ra nhiều nỗi oan nghiệt, nên 7 dây từ khí này còn được gọi là *7 dây oan nghiệt*. Tôi xin nói sơ qua như vậy thôi.

Hỏi: *- Thưa Hiền Huynh Hiền Tỷ, còn Đệ Tam Xác Thân, tức Linh Hồn do đâu mà có?

4.-Bây giờ xin nói về Đệ Tam Xác Thân

Đệ Tam Xác Thân là *Linh Hồn* do Ông Cha Thiêng Liêng là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho, vô hình và bất tiêu bất diệt.

Các câu kinh và câu đối sau đây cho biết rằng Linh Hồn của chúng ta là do Đức Thượng Đế ban cho :

-Trong bài Kinh Tản Liệm có câu :

Hồn Trời hóa trở về *Thiên cảnh*,
Xác Đất sanh đến lịnh phục hồi.

-Câu đối trên Thuyền Bát Nhã viết đầy đủ là:

Vạn sự viết vô, nhục thể thổ sanh hoàn tại thổ.
Thiên niên tự hữu, linh hồn Thiên tứ phản hồi Thiên.

Về tính chất, Linh Hồn là một điểm linh quang do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Đức Chí Tôn

chiết từ khối Đại Linh Quang của Đức Ngài mà ban cho mỗi người để bảo tồn sự sống. Linh Hồn là điểm Linh Quang, nó không phải là vật chất nên tồn tại vĩnh viễn, bất tiêu bất diệt. Linh Hồn luôn luôn nằm trong Chơn Thần và ngự nơi tim của Xác Phàm. Do vậy mà nhứt cử nhứt động của mỗi cá nhân đều được Đức Thượng Đế biết đến. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức CHÍ TÔN có dạy như sau :

Nơi lòng Thầy ngự, động Thầy hay.
(TNHT.I.99 – in năm 1972)

Hỏi: *-Thưa Hiền Huynh, Hiền Huynh có thể cho biết mối liên quan giữa ba thể xác: Linh Hồn, Chơn Thần và Xác Thân.

5.-Liên Quan Giữa Ba Thể Xác Thân

Như đã biết Chơn Thần là khí chất bán hữu hình, làm trung gian giữa Linh Hồn vô hình và Thể Xác hữu hình. Các câu sau đây trong bài Kinh Sám Hối cho biết Linh Hồn là chủ của Thể Xác

*Thi hài như gỗ biết gì,
Linh hồn là chủ thông tri việc đời.*

Linh Hồn điều khiển Thể Xác qua trung gian của Chơn Thần, giống như người đánh xe điều khiển con ngựa qua trung gian của đồ bắc kè.

Đức Cao Thượng Phẩm giảng cơ có dạy như sau:

“Đệ Tam Xác Thân là Linh Hồn do Đức Chí Tôn ban cho để điều khiển Đệ Nhứt và Đệ Nhị Xác Thân, tức nhiên là người cầm cương.”

Tóm lại: Thể Xác nhờ Chơn thần mà liên lạc được với Linh Hồn, và Linh Hồn nhờ Chơn Thần mà điều khiển được Thể Xác.

Xin phép, nói rộng ra một chút. Đối với Đạo Cao Đài :

-Cửu Trùng Đài là Thể Xác của Đạo, gồm các vị Chức Sắc Thiên Phong và chư Tín Đồ.

-Hiệp Thiên Đài là Chơn Thần của Đạo, gồm chư Chức Sắc Thiên Phong có nhiệm vụ bảo vệ Luật Đạo và phò cơ bút.

-Bát Quái Đài là Linh Hồn của Đạo, là nơi ngự của Đức Thượng Đế và Các Đấng Trọn Lành.

Chơn Thần **Hiệp Thiên Đài** có nhiệm vụ phò cơ bút để cho Xác Phàm **Cửu Trùng Đài** và Linh Hồn **Bát Quái Đài** liên lạc với nhau.

Hỏi: *- Thưa Hiền Huynh Hiền Tài, có người bảo rằng con người không có Linh Hồn, chết là hết. Xin Hiền Tài cho biết ý kiến.

6.-Khi Xác Thân chết, Chơn Thần và Linh Hồn có chết theo hay không ?

Linh Hồn là điểm Linh Quang, nó không phải là vật chất, nên vô hình và bất tiêu bất diệt, do đó mắt phàm càng không thể thấy được Linh Hồn, nên những người có xu hướng về phái Duy Vật

cho rằng con người không có Linh Hồn, khi con người chết là hết, không còn gì nữa.

Theo giáo lý Cao Đài, khi Xác Phàm chết thì Chơn Thần không chết theo, nhưng 7 dây từ khí, tức Bảy Dây Oan Nghiệt, kéo níu Chơn Thần không cho xuất ra khỏi Xác Phàm.

- Nếu Xác Phàm biết lo tu hành và có đầy đủ đạo đức, giữ gìn trai giới đúng mức (trường chay là tốt nhất), thì Chơn Thần được tinh khiết, nhẹ hơn không khí, 7 dây từ khí được tinh vi nên dễ bứt ra, Chơn Thần cùng Linh Hồn theo cửa ngõ Nê Hườn Cung xuất ra khỏi Xác Phàm một cách nhẹ nhàng, lúc bấy giờ thì :

Bảy dây oan nghiệt hết ràng,

Bọn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương.

(Kinh Đệ Nhứt Cửu)

Chơn Thần cùng Linh Hồn xuất ra khỏi Xác Phàm và ra khỏi bầu không khí để vào cõi Hư Linh.

- Nếu Xác Phàm không biết tu hành mà có đời sống thiếu đạo đức, buông lung trụy lạc, thì Chơn Thần ô trược nặng nề, 7 dây từ khí khó bứt ra, Chơn Thần phải chờ khi nào Thể Xác tan rã, 7 dây từ khí lần lần rã theo thì mới xuất ra được. Trong khi chờ đợi, Chơn Thần phải chứng kiến sự tan rã lần lần của Thể Xác thì nó đau đớn và khổ sở vô cùng, không có cái khổ sở nào bằng. Khi Chơn Thần xuất ra được rồi thì vì ô trược nên bị bao phủ bởi một lớp trược khí nặng nề cũng không thể bay lên cao được.

Trong lúc làm Phép Xác (Bí tích của Đạo Cao Đài), Chức Sắc hành pháp dùng phép Đoạn Căn cắt đứt 7 dây oan nghiệt giúp cho Chơn Thần lìa khỏi Thể Xác. Điều này là một trong những điều thể hiện lòng Đại Từ Bi của Đức Chí Tôn trong Đại Ân Xá Kỳ Ba.

Hỏi: *- Thưa Hiền Huynh, Hiền Huynh có thể cho biết Tu trong Đạo Cao Đài như thế nào.

Đáp: *- Thưa Hiền Muội, đây không phải là chủ đề ngày hôm nay, nhưng cũng xin nói phớt qua. Tu trong Đạo Cao Đài, nếu không phải là Chức Sắc, không nhất thiết phải xuất gia.

-Trước hết là phải nhập môn cầu Đạo.

-Tiếp theo phải giữ gìn Luật Đạo, như là: Giữ trai kỳ ít nhất là 10 ngày mỗi tháng, giữ Ngũ Giới Cấm, thực hành Tam Lập gồm Lập Ngôn, Lập Đức, Lập Công, trong phần Lập Công có Công Phu, Công Quả Công Trình, v.v... Đại khái như vậy.

*Xin tiếp theo về phần Tam Thể Xác Thân.

Tóm lại, Linh Hồn điều khiển Xác Phàm qua trung gian của Chơn Thần. Linh Hồn luôn luôn khuyên bảo Chơn Thần kèm thúc Xác Phàm không cho làm điều sai quấy.

-Nếu Chơn Thần đủ mạnh mẽ và chế ngự được Xác Phàm thì Xác Phàm sẽ nghe theo mà đi vào đường chơn chánh thiện lương.

-Ngược lại, nếu Chơn Thần yếu đuối không chế ngự được những đòi hỏi và dục vọng của Xác

Phàm, thì Chơn Thần chẳng những không nghe theo Linh Hồn mà lại còn thuận theo những đòi hỏi thấp hèn của Xác Phàm để cho Xác Phàm đi vào con đường hung ác tà vạy, thì phải chịu luân hồi tái kiếp hoặc vào cõi Âm Quang là nơi thay thế cho Địa Ngục vào thời Tam Kỳ Phổ Độ.

Hỏi: *-Dạ thưa Hiền Huynh, Xác Phàm có giúp ích gì cho Chơn Thần và Linh Hồn không ?

7.-Xác Thân giúp ích cho việc lập công bồi đức

Thưa Hiền Muội, cõi phàm trần này là cõi ta bà, nơi đây con người dễ làm tội lỗi mà cũng dễ lập nên công quả. Nếu con người biết lo tu hành thì Xác Phàm giúp ích cho Linh Hồn và Chơn Thần rất nhiều.

Linh Hồn và Chơn Thần thông qua Luân Hồi, nương theo Xác Phàm mà lập công quả để dự vào Trường Thi Công Quả do Đức Chí Tôn lập ra trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nếu không có Xác Phàm thì Linh Hồn và Chơn Thần khó có điều kiện mà lập được công quả.

Chơn Thần và Linh Hồn là xác thân thật sự, là xác thân vĩnh cửu của con người, còn phàm thân là xác thân tạm thời, nên còn được gọi là giả thân, được ví như chiếc áo mà chúng ta phải thay đổi sau mỗi lần tắm, nghĩa là sau mỗi lần chuyển kiếp. Sau mỗi lần tắm, xác thân của chúng ta được sạch sẽ lên. Cũng vậy, sau mỗi lần tái kiếp, Chơn Thần và Linh Hồn được tiến hóa thêm lên và xác thân phàm trần cũng được thay đổi mới. Hai câu sau đây trong bài Kinh Giải Oan cũng nói lên sự luân hồi chuyển kiếp của con người :

*Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa,
Nương xác thân hiệp ngã Càn Khôn.*

Nghĩa là: Nhờ luân hồi chuyển kiếp mà Linh Hồn được tiến hóa mỗi lúc mỗi tinh tấn hơn; muốn được vậy, Linh Hồn phải dựa vào xác thân phàm trần để hiệp về con đường Đạo mà lo tu hành.

Nhưng nếu người Tín Đồ Cao Đài thuần thành giữ đúng Luật Đạo thì sẽ được thoát khỏi luân hồi, Chơn Hồn nhờ Kinh Tận Độ và sự hỗ trợ của các Đấng Thiêng Liêng, đặc biệt là của Cửu Vị Nữ Phật dưới quyền Đức Phật Mẫu, mà được vượt lên các tầng Trời của Cửu Trùng Thiên trở về ngôi vị cũ nơi cõi thiêng liêng để được Đức Chí Tôn ban thưởng phẩm vị, như các câu sau đây trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh cho biết :

*Nghiệp hồng vận tử hồi môn,
Chí Công định vị vĩnh tồn Thiên Cung.*

Kính thưa Quý Khán thánh giả, để kết luận, chúng tôi xin tóm tắt: Ba thể xác thân củ con người, Linh Hồn, Chơn Thần và Xác Phàm liên hệ mật thiết với nhau trong cuộc sống trần gian cũng như trên con đường lập công bồi đức.

Xin trân trọng kính chào Quý khán thánh giả cùng Quý đồng đạo, với lời chúc an lành và hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại lần sau

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

LỜI CHÀO TẠM BIỆT

Kính thưa Quý Vị, chương trình Phổ Truyền Giáo Lý Cao Đài của chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của Quý Vị, và hẹn gặp lại trong chương trình phát hình lần sau.

Xin trân trọng Kính Chào.

Phó Trị Sự Lê Huyền Khanh (Nữ)

Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo

GHI CHÚ: Bài viết này ngắn gọn, ghi lại phần đã nói trên Đài Truyền Hình nên HT Nguyễn Trung Đạo chỉ nói lên “cái ý tổng quát” của Luật Tam Thế. Đọc giả nếu muốn hiểu sâu xa về “Luật Tam Thế” xin vui lòng đọc tài liệu “Luật Tam Thế” của Đức Cao Thượng Phẩm dạy Đạo ẩn hành năm Canh Ngọ (1950).

TRONG SỐ NÀY

- 1*- “Cảm Nghĩ về Lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhân
Thánh Thất Nashville bang Tennessee ngày 20 & 21
tháng 4 năm 2019”
(QS Nguyễn Ngọc Dũ & QS TS Nguyễn Thanh Bình)01
- 2*- “Một niềm vui khó quên” (HT Võ Ngọc Độ)13
- 3*- “Ngôi nhà Cha Mẹ Thiêng Liêng”
(CTS Nguyễn Thị Mỹ Nga) 16
- 4*- “Vấn Đáp về Tam thế Xác Thân”
(PTS Lê Huyền Khanh & HT Nguyễn Trung Đạo)18
- 5*- Phân Ưu:
- Phân ưu Đạo hữu Lý Hùng quy vị ngày 31-3-2019
tại Bạc Liêu, Việt Nam, hưởng Đại Thọ 99 tuổi25
- Phân ưu Đề Đốc Trần Văn Chơn quy vị ngày
2 - 5 - 2019 tại thành phố San Jose bang California,
Hưởng Đại Thọ 100 tuổi 26

PHÂN ƯU



Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn

Đạo Hữu LÝ HÙNG

Sinh Quán tại Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu. Việt Nam

Là Thân Phụ của Hiền Tỷ LÝ NGUYỆT VÂN đã qui vị ngày 31 – 3 - 2019 nhằm ngày 20 tháng 2 năm Kỷ Hợi tại tư gia Thành Phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Việt Nam

Hưởng Đại Thọ 99 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Huynh Lê Văn Ư và Hiền Tỷ Lý Nguyệt Vân và Tang gia hiếu quyến

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng độ rỗi hương linh Cố đạo hữu LÝ HÙNG sớm được trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Ban Tri Sự Hương Đạo Atlanta, Thánh Thất Cao Đài Georgia .

Ban Nhạc, Lễ, Đồng Nhi thuộc Thánh Thất Georgia .

Đông Đạo Cao Đài Thánh Thất Georgia

PHÂN ƯU



Chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc nhận được tin buồn:

Thân Phụ của Hiền Huynh Trần Minh Thành , Quận Đoàn Trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội Santa Clara CA, Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ @ Thánh Thất San Jose CA:

Đề Đốc

TRẦN VĂN CHƠN

Cựu Tư Lệnh Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

đã qui vị lúc 10.48 PM ngày 2 tháng 5 năm 2019 (nhằm ngày 28 tháng 3 năm Kỷ Hợi) tại Thành Phố San Jose bang California Hoa Kỳ.

Hưởng Đại Thọ 100 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Huynh Trần Minh Thành và Tang gia hiếu quyến
Nguyễn cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân độ rỗi cho
hương linh Cố Đề Đốc dục tấn trên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Ban Thế Đạo Hải Ngoại và các Ban Đại Diện/ Ban Thế Đạo Hải Ngoại
tại Hoa Kỳ, tại Âu Châu, tại Úc Châu.

Bản Tin Thế Đạo, Tập San Thế Đạo và web www.banthedao.net